



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร ๐๔๔-๐๐๙๘๙๔-๕

ที่ นม ๘๓๘๐๑/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชราภรณ์ ราชวงศ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมหญิง ตุ่มเมืองโดน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควร.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควร.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานผลการบริหาร  
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑. การวิเคราะห์อัตรากำลัง	การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการกำหนดกรอบอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป ๑ ตำแหน่ง เพื่อมาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. การสรรหาและคัดเลือก	สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และมีโปร่งใสและยุติธรรมตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล	ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน	การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



หัวข้อ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๔. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันการอบรมภายนอก	๑. มีการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมจากสถาบันการอบรมภายนอกเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ๒. ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๕๔๒,๖๐๐ บาท	๔๔๕,๙๖๐ บาท	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕. สวัสดิการและค่าตอบแทน	การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒๔ อัตรา	ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๖. คุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง ซอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐ บาท	๑๓,๕๖๐ บาท	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเภทตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	จำนวน (อัตรา)
๑	บริหารงานท้องถิ่น	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑
		รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑
๒	อำนวยการท้องถิ่น	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	๑
		ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร)	ต้น	๑
๓	วิชาการ	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	๑
		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	๑
		นิติกร	ปก.	๑
		นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก..	๑
		นักวิชาการคลัง	ปก./ชก.	๑
		นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	๑
		นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	๑
		นักวิชาการศึกษา	ชก.	๑
		นักวิชาการสาธารณสุข	ปก.	๑
		นักพัฒนาชุมชน	ชก.	๑
		นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	๑
นักวิชาการเกษตร	ปก./ชก.	๑		

ลำดับ ที่	ประเภทตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	จำนวน (อัตรา)
๔	ทั่วไป	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	๒
		เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปก.	๑
		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑
		นายช่างโยธา	อส.	๑
		นายช่างเขียนแบบ	ปง./ชง.	๑
		นายช่างไฟฟ้า	ชง.	๑
		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑
๗	สายงานการสอน	ครู		๔
๘	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	-	๑
		ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	๑
		ผู้ช่วยครูผู้ช่วย	-	๒
		ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	๑
		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑
		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑
		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	-	๑
		ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑
		ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	-	๑
		ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	๑
		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	-	๑
๙	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)	พนักงานขับรถยนต์	-	๒
		พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	-	๑
๑๐	พนักงานจ้างทั่วไป	คนงาน	-	๒
		ผู้ดูแลเด็ก	-	๕
รวม				๕๕

สรุปข้อมูลสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้าน ที่	ประเด็นนโยบาย	จำนวน	หมายเหตุ
๑	การวิเคราะห์อัตรากำลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - มีการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพิ่ม - มีการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม	๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา	
๒	การสรรหาและเลือกสรร - มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ - มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป	๑ ราย ๑ ราย	
๓	การบริหารผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน - พนักงานส่วนตำบล - พนักงานครู - พนักงานจ้าง	๒๔ ราย ๔ ราย ๒๑ ราย	
๔	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น - บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยหน่วยงานจัดขึ้นเอง	๑๒ ราย ๒๙ ราย	



แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่สำเร็จหลักสูตร
	พนักงานส่วนตำบล					
1	ว่าที่ร้อยตรีดิษนัย ณรงค์หนู	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
2	นางสาวรัชณี แสงฮาด	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ ทุกขั้นตอนแบบเจาะลึกเข้าใจง่ายวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษี พร้อมแนวทางแก้ไข ขั้นตอนการประเมิน การคัดค้าน การทบทวน การคืนเงิน รวมทั้งมาตรการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีป้ายฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	12 มีนาคม 2566
3	นางสมหญิง ตุ่มเมืองโตน	หัวหน้าสำนักปลัด	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตรท้องถิ่นอยากเบิก สตง. อยกตรวจ(EP-2)ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมสาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงินบำนาญบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สบสช. และการช่วยเหลือสาธารณภัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	29 มกราคม 2566
4	นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมเมตต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	หลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง	หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยและคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	8 สิงหาคม 2565
5	นายวรพล จงจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
6	นางนันทิชา เรียงเงิน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	หลักสูตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคสารบัญญัติ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ ข้อสังเกตข้อควรระวังเกี่ยวกับการอนุญาต และการรับรองการแจ้ง	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	30 เมษายน 2566



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่สำเร็จหลักสูตร
7	นางสุจิตรา ประทุมแผ้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
8	นางสายลม แซมกระโทก	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
9	นางฉัตรรัตน์ ปาณาดี	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
10	นายโกวิท จิระสุโข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
11	นางสาวชัชภรณ์ ราชวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของครุฑทองส่วนท้องถิ่น (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	30 ตุลาคม 2565
12	นางสาวธนากร ธนัฐพร	นิติกรปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้และทักษะของงาน ในแต่ละตำแหน่ง	หลักสูตร"ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และความรับผิดชอบจาก พ.ร.บ. วินัยฯ"	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	8 มกราคม 2566
13	จำเริญเอกพิทักษ์พงษ์ บริบูรณ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
14	สิบลักษณ์ภูมิ บริบูรณ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
15	นางสาวเกศินี วงศ์กาญ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่สำเร็จหลักสูตร
16	นางสาวพัชรี มั่นคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง	หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 40	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	7 เมษายน 2566
17	นายดำรงพล ทองคำ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19 กรกฎาคม 2565
18	นายสุ ธิลาสุข	นายช่างโยธาอาวุโส	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
19	นายสุวรรณ์ มะโนบาล	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
20	นางสาวฐิษนาธร เพ็งชื่นมะดัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
21	นางเพียงงนา ภูมิบานอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
22	นางสาวสุภาวดี เหมพลเทพ	นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
23	นางวัฒนา รังจนา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
24	นางประภาพร จรโพธิ์	ครู	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่สำเร็จหลักสูตร
25	นางสาววรรณเพ็ญ รัตนรักษ์	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและ วิทยะฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น (Performance Agreement : PA)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	30 ตุลาคม 2565
26	นางสาวพัชรี จำเริญลาภ	ครู	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
27	นางสาวสุพัฒนา สฤทธธรรม	ครู	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและ วิทยะฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น (Performance Agreement : PA)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	30 ตุลาคม 2565
28	นายชญ นาวนศรี	พนักงานขับรถยนต์	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
29	นางอรุณ อิศระละ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
30	นายวัชรพงษ์ ทิศกรระโท	พนักงานขับรถยนต์	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
31	นายอนุชา วรรณลาด	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
32	นางกรณิณีจิรัสย์ แก้วกล้า	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
33	นางกัญญาภักดิ์ แทวกรระโท	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	วันที่สำเร็จหลักสูตร
34	นางสาวชุตินา นนทีระศิริ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	หลักสูตรท้องถิ่นของเบิกเบิก สดง. อยกทรวงจว(EP-2)ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การจัดการกรมสาธารณสุข การจัดงาน การแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน เงินบำนาญ การใช้จ่ายเงินของ สถานศึกษา การใช้จ่ายเงิน สบสช. และการช่วยเหลือสาธารณสุข รุ่นที่ 7	มหาวิทยาลัยศิลปากร	29 มกราคม 2566
35	นายบุญเลิศ ทิศกระโทก	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
36	นางสาวเกวลี วรรณลาด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
37	นางวิทนา สนิทชัย	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
38	นางนิราศ นานศรี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
39	นางสาวอนิสา ทิศกระโทก	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	หลักสูตรออนไลน์	หลักสูตร ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล : การบริหารจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานชาติและแนวทางการป้องกันและการเผชิญเหตุ Active Shooter ในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล	13 พฤศจิกายน 2565
40	นางสาวประกอบ เทิงกระโทก	ช่วยนักพัฒนาชุมชน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565
41	นายองค์อาจ ทมกระโทก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเป็น พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	30 มิถุนายน 2565

## ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหลายสายงาน บุคลากรในบางตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องอาจยังไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดขึ้นได้ในภายหลัง

## ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ศักยภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งบุคลากรทุกตำแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และหลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมาย และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานต่อไป